



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

NĂM THỨ 57
THỨ BA
Ngày 15 - 5 - 2018
Số 7277
TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Lan tỏa phong trào

THI ĐUA YÊU NƯỚC

(Xem trang 4 + 5)



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ và nhân dân Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

NGƯỜI ANH HÙNG
Tâm - Tài tỏa sáng



Trang 6

HẾT LÒNG
mưu cầu hạnh phúc cho nông dân



Trang 7

Nguyện một đời
vì nghề



Trang 14

Đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách của chương trình nước sạch nông thôn



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NGỌC LINH

Chiều ngày 14/5, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về báo cáo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách của chương trình nước sạch nông thôn; báo cáo điều chỉnh một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 và dự kiến chương trình kỳ hợp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 30 dự án cấp nước sạch nông thôn được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư (23 dự án đầu tư mới, 7 dự án nâng cấp và mở rộng) với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng và 26 dự án chuyển giao cho doanh nghiệp quản lý từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn Ngân hàng Thế giới. Các dự án đã hoàn thành đi vào cấp nước với tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/4/2018 đạt 93,2%. Để bảo đảm tính pháp lý, sự công bằng giữa các nhà đầu tư và phù hợp với thực tế triển khai chương trình nước sạch của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung liên quan đến xác định công suất hỗ trợ; quy định cụ thể việc huy động và sử dụng tiền đóng góp của người sử dụng nước; đồng thời, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện chính sách đến hết ngày 30/6/2018. Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bổ sung nguồn vốn vào kế hoạch làm cơ sở để thanh toán trả nợ các dự án và đề xuất điều chỉnh một số hạng mục của công trình cho phù hợp. Về chương trình kỳ hợp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, dự kiến sẽ xem xét, thảo luận 6 báo cáo và 16 tờ trình của UBND tỉnh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc hỗ trợ đầu tư cho các dự án nước sạch nông thôn phải dựa vào quy định hiện hành của Nhà nước và địa phương, bảo đảm hài hòa quyền lợi giữa nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng. Theo đó, công suất để tính hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình nước sạch nông thôn sẽ dựa trên cơ sở công suất cấp nước tính theo dân số thống kê trong phạm vi dự án tại thời điểm gần nhất và định mức sử dụng nước 150 lít/người/ngày đêm. Với mức hỗ trợ đó và mức tiền đóng góp ban đầu của mình (mức đóng góp sẽ phụ thuộc vào từng dự án), người dân sẽ được hưởng mức giá tiêu thụ nước sạch như hiện nay (7.000 - 7.500 đồng/m³). Tuy nhiên, để làm căn cứ so sánh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng mức giá tiêu thụ nước sạch tính đúng, tính đủ khi người dân không đóng góp tiền ban đầu. Thời hạn thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sẽ kéo dài đến ngày 30/6/2018. Đối với báo cáo điều chỉnh một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành liên quan tổng rà soát lại trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng các nghị quyết, kết luận của cấp ủy, HĐND tỉnh đã ban hành đến thời điểm này; bảo đảm các dự án trọng điểm của tỉnh trong những năm tới phải được ưu tiên đầu tư cùng với việc trả nợ các dự án đã hoàn thành; đồng thời, kế hoạch đầu tư công năm 2018 không vượt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2018 - 2020 và phải được thông qua tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI. Đối với dự kiến chương trình kỳ hợp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành khẩn trương hoàn thiện, xong trước ngày 15/6.

MINH HUONG

TIN NẮNG NÓNG

Ngày 14/5, vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông. Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây đang mở rộng về phía Đông với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ ngày 16/5 tại Thái Bình sẽ xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 16 giờ.

Cảnh báo: Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài từ ngày 16/5 đến khoảng ngày 18/5.

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Làm việc với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đại Nam



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng ngày 14/5, UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đại Nam. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu khái quát tiềm năng, cơ hội đầu tư về Thái Bình, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, quy mô dân số, vai trò của ngành Nông nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh. Đồng chí khẳng định, Thái Bình luôn xác định sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế, tuy nhiên, tỉnh đang đặt ra nhiệm vụ chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hàng hóa, hữu cơ, công nghệ cao. Thái Bình xác định 5 đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp đó là xây dựng nền nông nghiệp giá trị cao, công nghệ cao, đẩy mạnh phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực cao và tận dụng thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp để khai thác phát triển sang

du lịch nông nghiệp đồng quê, sinh thái. Thái Bình sẵn sàng tạo cơ chế, chính sách thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư về tỉnh.

Đại diện Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đại Nam đã giới thiệu về phương thức sản xuất sạch, công nghệ cao mà Công ty đã thực hiện đồng thời khẳng định sẽ tiến hành triển khai đầu tư ngay tại Thái Bình trên diện tích 200ha. Công ty sẽ đồng hành cùng tỉnh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định thêm về hiệu quả trong cách làm mới của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đại Nam đồng thời nhất trí với chủ trương làm thí điểm ở các huyện của Công ty để lan tỏa hiệu quả của sản phẩm. Đồng chí mong muốn Công ty có thể mang đến cho tỉnh nền sản xuất nông nghiệp hữu cơ, an toàn, xử lý vấn đề môi trường, nhất là phụ phẩm trong nông nghiệp và mong Công ty mở rộng thêm diện tích thí điểm ở tỉnh. Công ty nên dành thời gian khảo sát ở một số địa phương để có tư duy đầu tư trong thời gian tới đồng thời bố trí cho đoàn công tác của tỉnh tham quan nhà máy trong tháng 5.

THU THỦY

Hành trình đến với địa chỉ đỏ

Sáng ngày 14/5, tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh, Hội đồng Đội thành phố Thái Bình tổ chức chương trình hành trình đến với địa chỉ đỏ. Hơn 200 đội viên đã tham gia chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu và các em học sinh đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ; nghe nói chuyện truyền thống về lịch sử của dân tộc; các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm; sự chiến đấu, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ; ôn lại truyền thống của Đội Thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh. Cũng tại chương trình, các em đội viên đã tham quan khu tưởng niệm tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội tỉnh, Hội đồng Đội thành phố Thái Bình đã tặng 15 suất quà cho các em đội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình đến với địa chỉ đỏ là dịp để các em đội viên có cơ hội được tham quan,

trải nghiệm tại các khu di tích; đồng thời, góp phần tuyên truyền về truyền thống đấu tranh cách mạng và thể hiện lòng biết ơn của các em đối với sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh, từ đó ra sức thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

PHƯƠNG ANH



Các em đội viên tham quan, tìm hiểu về kỷ vật của các anh hùng liệt sĩ trưng bày tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

KỶ NIỆM 128 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2018)

Học Bác, tiết kiệm giúp người nghèo

■ HOÀNG LANH

Cuộc sống ngày càng phát triển song trong xã hội vẫn còn những người già cả neo đơn, người khuyết tật, người mắc bệnh trọng không thể tự lao động, sản xuất. Họ cần sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng. Học tập và làm theo Bác về cần, kiệm, liêm, chính, về lòng yêu nước, thương dân, yêu đồng loại, người dân cả nước nói chung, người dân Thái Bình nói riêng đã thực hành tiết kiệm, nhưng ý nghĩa hơn, đó là tiết kiệm để làm nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những mô hình “hũ gạo cứu đói”, “hũ gạo kháng chiến” do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động cách đây hơn 70 năm, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã xây dựng mô hình bảo trợ gạo hàng tháng hỗ trợ những người già cả neo đơn, người khuyết tật không thể lao động sản xuất. Dù mới được triển khai trong vài năm gần đây song với ý nghĩa thiết thực và tính nhân văn sâu sắc, mô hình đã lan tỏa rộng khắp tới các xã, thị trấn, các thôn, làng. Hiện nay, cùng với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố, hầu hết các xã, thị trấn trong tỉnh đã thực hiện bảo trợ gạo thường xuyên cho các đối tượng. Tùy vào hoàn cảnh thực tế địa phương, số lượng người được bảo trợ khác nhau. Xã ít nhất cũng được 2 - 3 địa chỉ, xã nhiều nhất có 10 địa chỉ được bảo trợ gạo. Nằm trong топ những địa phương có nhiều người được bảo trợ gạo thường xuyên đồng nhất của huyện Thái Thụy, Hội Chữ thập đỏ xã Thụy Hải đã bảo trợ gạo thường xuyên cho 10 hộ đặc biệt khó khăn với mức bảo trợ 10kg/hộ/tháng. Ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thụy Hải cho biết: Thay vì mỗi gia đình khi đi xay sát tiết kiệm những ki-lô-gam gạo để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, Hội Chữ thập đỏ xã đã vận động xây dựng quỹ nhân đạo để có kinh phí bảo trợ gạo cho các đối tượng. Năm 2018, ngoài việc sử dụng quỹ để trao tặng quà, thực hiện cứu trợ đột xuất, Hội đã trích 15 triệu đồng mua gạo hàng tháng. Mang nhiều ý nghĩa nhân văn, mô hình bảo trợ gạo hàng tháng luôn nhận được sự quan



Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Bình bảo trợ gạo thường xuyên cho người có hoàn cảnh khó khăn.

tâm và ủng hộ của chính quyền, người dân địa phương. Việc rà soát, lựa chọn đối tượng minh bạch, công khai và có sự phối hợp của các cấp, ngành nên nhân dân rất tin tưởng.

Không giống như Thụy Hải, thôn Đông Châu, xã Đông Minh (Tiền Hải) lại lựa chọn hình thức giúp đỡ người khó khăn khi gia đình có việc hiếu thông qua việc quyên góp những bơ gạo nghĩa tình. Nhiều năm nay, mỗi khi những gia đình khó khăn trong thôn có người qua đời, các

ban, ngành, đoàn thể lại phát động từng hộ dân giúp đỡ. Tùy điều kiện, hoàn cảnh, người hỗ trợ gạo, người trao tiền song ít nhất cũng hỗ trợ từ 1 bơ gạo trở lên. Trung bình mỗi gia đình khó khăn có đám hiếu đều nhận được 140 - 150kg gạo. Dù giá trị kinh tế không lớn nhưng lớn hơn, mô hình đã thể hiện nét đẹp văn hóa và tình cảm gắn bó, đùm bọc trong làng xóm khi có người gặp khó khăn, hoạn nạn.

Nếu như các địa phương lựa chọn bảo trợ gạo hàng tháng hay hỗ trợ gạo trong

việc hiếu thì nhiều trường học lại học theo Bác bằng cách phát động phong trào nuôi lợn đất nhân đạo. Phong trào đã giúp các em học cách tiết kiệm, đưa tiết kiệm trở thành thói quen hàng ngày thông qua những việc làm cụ thể. Không chỉ rèn luyện ý thức tiết kiệm trong mỗi học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, phong trào còn hướng các em đến với những việc làm mang đầy ý nghĩa nhân văn. Với những đồng tiền lẻ tiết kiệm từ việc ăn sáng, lì xì tết hay bán giấy vụn, lon bia..., các em đã giúp nhiều bạn nghèo có thêm tiền mua sách, bút, quần áo.

Ngày hội mổ lợn nhân đạo Trường Tiểu học Trần Lâm (thành phố Thái Bình) thu hút sự tham gia của đông đảo giáo viên, học sinh và phụ huynh. Sau hơn 9 tháng “chăm sóc”, 20 chú lợn của các lớp được trang trí đẹp mắt đặt trên những chiếc mẹt nhỏ. Những ánh mắt háo hức, học sinh các khối lớp chăm chú theo dõi từng chú lợn khi được “mổ”. Cô giáo Chu Thị Hồng Nhật, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Phong trào nuôi lợn đất nhân đạo được Trường thực hiện từ nhiều năm qua. Do công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, hiệu quả nên học sinh, phụ huynh hưởng ứng rất tích cực. Ngày hội mổ lợn nhân đạo vừa qua, nhà trường thu được hơn 14 triệu đồng, trong đó nhiều lớp “chăm sóc” lợn tốt, đạt số tiền tiết kiệm trên 2 triệu đồng như các lớp 3A1, 5A1, 1A2... Số tiền thu được từ phong trào nuôi lợn đất nhân đạo sẽ sử dụng để giúp đỡ 112 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2018 - 2019. Em Nguyễn Thị Hiếu, lớp 5A1 là một trong những học sinh được nhận sự hỗ trợ của nhà trường. Sinh ra trong gia đình thuộc hộ nghèo, bố mất sớm, mẹ em là lao động chính nuôi hai anh em ăn học. Con đường tới trường của Hiếu sẽ rất khó khăn nếu không có sự quan tâm, hỗ trợ của nhà trường, xã hội. Hiếu chia sẻ: Mỗi lần được nhận quần áo, sách vở và học bổng em rất vui. Đây là động lực để em cố gắng học tập, vươn lên không phụ lòng thầy cô, bè bạn.

Dù mỗi địa phương có một cách làm khác nhau song tất cả đã thực hiện hiệu quả lời dạy của Bác. Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn, các mô hình, phong trào của các địa phương, đơn vị đã đề cao tinh thần tiết kiệm, đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng. Đó cũng chính là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được các tầng lớp nhân dân gìn giữ, phát huy.



Ngày hội mổ lợn nhân đạo Trường Tiểu học Trần Lâm (thành phố Thái Bình).



Cô và trò Trường Tiểu học Đông Xuân (Đông Hưng) thi đua dạy tốt, học tốt.

Lan tỏa phong trào **THI ĐUA YÊU NƯỚC**

■ BÙI VĂN HIỂN

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh,
Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Cách đây 70 năm, Bác Hồ đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Lời kêu gọi của Bác đã khơi dậy tinh thần yêu nước của toàn dân, tạo nên sức mạnh tinh thần và vật chất vô cùng to lớn, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác hết sức vẻ vang. Học tập và phát huy tư tưởng, quan điểm của Người về thi đua yêu nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn vận dụng, phát triển một cách sáng tạo trong từng giai đoạn, từng lĩnh vực, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương.



Trong nhiều năm qua, các phong trào thi đua được tỉnh phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Nội dung, hình thức tổ chức phát động thi đua và tổng kết khen thưởng các phong trào cũng đã có sự đổi mới rõ nét so với những năm trước. Hàng năm, tỉnh đều tổ chức phát động thi đua gắn với việc học và làm theo lời Bác một cách phù hợp, đặc biệt các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao những lúc cao điểm đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ mọi tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện vượt và đạt các chỉ tiêu cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra. UBND tỉnh, các ngành, các địa phương, đơn vị đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm cũ, triển khai nhiệm vụ năm mới, tôn vinh các điển hình tiêu biểu, phát động phong trào thi đua yêu nước với các chủ đề, chủ điểm cụ thể. Để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phong trào thi đua yêu nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo kiện toàn, thành lập các cụm, khối thi đua và việc bình xét thi đua của các cụm, khối. Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng cũng được củng cố và nâng cao chất lượng. Năm 2017, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tổ chức 8 cuộc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của các huyện, thành phố, qua đó, tìm ra hạn chế, kịp thời đề ra biện pháp khắc phục giúp các đơn vị làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, tăng cường công tác cải cách hành chính, đổi mới quản lý, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Thực hiện tốt việc rà soát, bãi bỏ hoặc đề xuất bãi bỏ những thủ tục hành chính chồng chéo, thực hiện niêm yết công khai thủ tục trên trang thông tin điện tử của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, tiếp tục nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Ban Thi đua - Khen

thưởng tỉnh về các văn bản luật liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến của các phong trào thi đua ở các tổ chức, đơn vị, địa phương.

Do làm tốt công tác thi đua, khen thưởng nên nhiều phong trào thi đua yêu nước được cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng bằng những hành động cụ thể, thiết thực như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nhân Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Người tốt, việc tốt”; “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”; “Tuổi cao chí càng cao”; “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; thi đua xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, khu dân cư “văn hóa”... Trên lĩnh vực kinh tế, các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đã hăng hái thi đua vượt qua khó khăn, triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong đó có các giải pháp khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển; khuyến khích các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đổi mới, áp dụng công nghệ mới tạo sản phẩm chất lượng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động khuyến khích tiêu dùng; triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường, chống gian lận thương mại, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thủ tục phiền hà. Năm 2017, cắt giảm ổn định 50% thời gian giải quyết của trên 1.000 thủ tục, trong đó có gần 500 thủ tục được cắt giảm trên 50% thời gian thực hiện, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Do vậy, năm 2017, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 45.360 tỷ đồng, tăng 11,12% so với năm 2016. Trong đó, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,51%; công nghiệp, xây dựng tăng 22,7%; dịch vụ tăng 7,78% so với năm 2016. Xây dựng kết cấu hạ tầng tiếp tục được đẩy mạnh. Thu ngân sách nội địa đạt 7.018,1 tỷ đồng, đạt 115,9% dự toán Bộ Tài chính. Chỉ số PCI của tỉnh xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 6 bậc so với năm 2016.

Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” luôn được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh xuống cơ sở chỉ đạo quyết liệt, vào cuộc tích cực, các tầng lớp nhân dân không chỉ đồng thuận cao mà còn tham gia hiến kế, hiến hàng chục nghìn ngày công, đóng góp hàng nghìn tỷ đồng, tự nguyện dờ bỏ và hiến công trình trên đất cùng hàng nghìn mét vuông đất xây dựng nông thôn mới đã làm cho bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng khang trang, văn minh, sạch đẹp, đời sống của người dân nông thôn từng bước được nâng lên. Đến nay, toàn tỉnh có 200/263 xã (đạt 76%) đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; trong đó có 186 xã (chiếm 70,7% tổng số xã) và huyện Hưng Hà đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, còn 14 xã hoàn thành đủ 19 tiêu chí đang hoàn thiện thủ tục đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hết quý I/2018, tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch của các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt trên 83%.

Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và thông tin, truyền thông đạt nhiều kết quả tốt và chuyển biến tiến bộ. Các chính sách đối với người và gia đình có công được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời; các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã

hội trên địa bàn được quan tâm duy trì thường xuyên. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường; tình hình chính trị - xã hội ổn định; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Nhiều năm qua, công tác khen thưởng được chỉ đạo chặt chẽ từ khâu đề xuất, lựa chọn và thực hiện quy trình khen thưởng theo quy định, bảo đảm chính xác, khách quan, minh bạch phát huy tính nêu gương, giáo dục trong khen thưởng. Năm 2017, toàn tỉnh có 40 tập thể, cá nhân được trao tặng huân chương lao động. Trong đó: 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 tập thể và 6 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, 7 tập thể và 24 cá nhân được tặng

thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 11 tập thể được Chính phủ tặng cờ thi đua; 81 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước khen thưởng; trên 1.300 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng...

Để thực hiện trọn vẹn lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi cá nhân đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì mọi khó khăn sẽ được khắc phục, nhiệm vụ gì cũng sẽ hoàn thành tốt. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.



Lương y, Anh hùng Lao động Đào Việt Toàn thăm khám cho bệnh nhân.



Sản xuất giống cây trồng tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình.



Cơ sở sản xuất khung xe đạp Mừng Hương (Quỳnh Minh, Quỳnh Phụ).



Đây chuyên sản xuất sũa gạo Bibabito của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen.

NGƯỜI ANH HÙNG Tâm - Tài tủa sáng

■ NGUYỄN HÌNH

Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen vinh dự là 1 trong 8 điển hình của Thái Bình tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Ông là tấm gương sáng ngời về tinh thần thi đua lao động sáng tạo, chăm lo đời sống cho người lao động, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương.



Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen khen thưởng cho cán bộ, công nhân viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

C húng tôi đã gặp Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen rất nhiều lần, mặc dù ở hai thế hệ khác nhau nhưng mỗi lần ông tiếp chúng tôi đều rất giản dị, chân thành và cởi mở. Ông bảo: Trong cuộc sống muốn thành công thì phải thi đua và sáng tạo không ngừng, dám làm những việc chưa ai làm. Tôi sinh ra ở làng dệt và gắn bó với nghề dệt quá nửa đời người, nhưng bước đi táo bạo nhất trong cuộc đời mình chính là đầu tư sang lĩnh vực sản xuất đồ uống. Rồi ông kể: Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, nền kinh tế của Thái Bình vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nguồn thu ngân sách thấp, trong tôi khao khát tìm kiếm ngành nghề mới mà có thể tạo ra giá trị sản xuất lớn, lợi nhuận cao, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước tương đương với thuế nông nghiệp toàn tỉnh, giúp nông dân đỡ vất vả hơn. Sau nhiều tháng trăn trở suy nghĩ, tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, thu thập và phân tích thông tin ở trong và ngoài nước, tôi quyết định huy động mọi nguồn vốn, gia sản của bản thân và bạn bè, anh em gia tộc... đầu tư thêm một lĩnh vực hoàn toàn mới, sản xuất bia và nước trái cây. Lúc đó, trên địa bàn tỉnh có 2 nhà máy bia do tỉnh quản lý, để đạt hiệu quả tôi quyết định mua thiết bị, công nghệ tiên tiến, đồng bộ, tự động hóa được nhập khẩu từ Cộng hòa Liên

bang Đức, đây là công nghệ sản xuất bia tốt nhất thế giới. Đồng thời, tôi thuê kỹ sư trưởng người Đức sang trực tiếp làm giám đốc điều hành nhà máy.

Sau nhiều lần đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, đến nay nhà máy bia cao cấp Hương Sen và nhà máy sản xuất rượu - nước trái cây Tam Quang của Tập đoàn Hương Sen có công nghệ tiên tiến, hiện đại vào bậc nhất thế giới với công suất trên 200 triệu lít bia/năm và 100 triệu lít nước trái cây. Tập đoàn Hương Sen cũng là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam đầu tư dây chuyền sản xuất sữa gạo công suất 130 triệu lít/năm triển vọng phát triển rất tốt. Với suy nghĩ dù có nỗ lực bao nhiêu, công nghệ hiện đại đến đâu, nhưng không có thương hiệu mạnh, không có thị phần thì doanh nghiệp không thể phát triển bền vững, Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen tập trung xây dựng bằng được thương hiệu cho doanh nghiệp mình. Đầu tiên, ông xây dựng chính sách chiêu mộ nhân tài, hệ thống marketing, hệ thống bán hàng và mạng lưới phân phối trên toàn quốc, chú trọng nâng cao trình độ quản lý, kỹ thuật cho cán bộ, công nhân lao động, thực hành tiết kiệm triệt để tại các công đoạn sản xuất, góp phần tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Cùng với triển khai, áp dụng hệ thống

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, ông luôn nỗ lực nghiên cứu, sáng tạo để nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì, tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ ở trong và ngoài nước.

Mỗi lần gặp gỡ bạn bè, bằng hữu, Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen thường nói: Quá trình đầu tư xây dựng và phát triển nhà máy bia cao cấp Hương Sen gặp rất nhiều khó khăn, lực cản, có lúc tưởng chừng doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản. Song, điều may mắn là tôi luôn nhận được những người ủng hộ thật lòng, thật tâm huyết, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng và kết quả đã xây dựng được một Tập đoàn Hương Sen lớn mạnh như hôm nay. Đến nay, Tập đoàn có 6 đơn vị thành viên trực thuộc, kinh doanh đa ngành nghề, lĩnh vực: sản xuất bia - rượu - nước trái cây - sữa gạo, dệt may, bao bì, nhà hàng, kinh doanh thương mại, đầu tư xây dựng... Đặc biệt, các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất: Bia Đại Việt, nước trái cây Pushmax, rượu Lạc Hồng, Đại Mạch, sữa gạo Bibabibo... có chất lượng cao, mẫu mã đẹp và gây ấn tượng mạnh đối với người tiêu dùng, không chỉ là thương hiệu mạnh của tỉnh mà còn của quốc gia, được tiêu thụ ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước và xuất khẩu đi nhiều nước

trên thế giới, được đăng ký thương hiệu ở trên 30 quốc gia. Bia Đại Việt đã được tặng thưởng 15 huy chương vàng, hai lần đạt tiêu chuẩn thương hiệu mạnh, siêu cúp quốc gia, thương hiệu cạnh tranh nổi tiếng, thương hiệu Việt nổi tiếng, cúp Sen Vàng, giải thưởng Sao vàng đất Việt và nhiều phần thưởng cao quý khác. Các ngành chức năng của Việt Nam cũng xếp Tập đoàn Hương Sen là một trong những doanh nghiệp hàng đầu cả nước trong sản xuất, kinh doanh đồ uống. Không chỉ sản xuất, kinh doanh ổn định, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, nhiều năm liên tục Tập đoàn Hương Sen còn dẫn đầu toàn tỉnh về thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước với số nộp bình quân 500 - 700 tỷ đồng/năm, bình quân mỗi ngày đóng góp khoảng 2 tỷ đồng. Sau hơn 20 năm bên bỉ gây dựng sự nghiệp ở lĩnh vực sản xuất đồ uống, Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen đã thực hiện ước mơ của mình, góp phần làm giàu cho quê hương.

Trên cương vị người đứng đầu tập đoàn kinh tế lớn nhưng Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen luôn sống giản dị, chân thành, tiết kiệm, quan tâm đến việc làm, đời sống người lao động, được cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công ty cảm phục, tin yêu. Tập đoàn Hương Sen là doanh nghiệp đi đầu trong khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh của tỉnh thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động. Hiện nay, Công ty tạo việc làm cho 1.000 lao động trực tiếp với mức lương bình quân 8 triệu đồng/người/tháng và hàng nghìn lao động vệ tinh. Mặc dù không là đảng viên nhưng ngay từ năm 1989, ông đã đề xuất thành lập Chi bộ Đảng tại Xí nghiệp Dệt nhuộm in hoa Hương Sen - đây là chi bộ Đảng đầu ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh của tỉnh và cả nước. Đến nay, Chi bộ đã phát triển thành Đảng bộ với gần 70 đảng viên, lãnh đạo về chính trị, tư tưởng, giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp thông qua nghị quyết, giúp Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc xây dựng mục tiêu, định hướng chiến lược sản xuất, kinh doanh theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với tổ chức đảng, Công ty đã sớm thành lập các tổ chức chính trị - xã hội: Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên. Thông qua các tổ chức này, Tổng giám đốc đã truyền lửa, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong cán bộ, công nhân viên, người lao động, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao đời sống cho người lao động, giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển. Mỗi năm, Công ty dành hàng tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo từ thiện, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn...

Trái qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen khẳng định: Tôi luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, lấy phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân làm động cơ chủ yếu cho mọi hoạt động. Những việc tôi làm xuất phát từ lòng yêu nước, từ trách nhiệm của người công dân Việt Nam, chữ tâm với người lao động. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã ghi nhận những đóng góp nhỏ bé của tôi bằng những phần thưởng cao quý và lựa chọn tôi là 1 trong 70 điển hình tiên tiến của tỉnh trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Sự vinh danh này sẽ là hành trang thúc tôi tiếp tục sáng tạo, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước.

HẾT LÒNG mưu cầu hạnh phúc cho nông dân

■ PHAN ANH

Từ khi còn nhỏ, năm 13 tuổi, nhìn thấy cuộc sống gia đình và những người xung quanh quá khổ cực, mình đã nghĩ sau này lớn lên phải làm gì đó cho người nông dân. Nhưng cách làm của mình khác, bằng trí tuệ, bằng công sức của mình để tìm ra những hạt giống tốt cho nhiều người sử dụng, thông qua đó người nông dân bớt cực hơn, bớt cơm đầy hơn...



Đóng gói sản phẩm gạo của ThaiBinh Seed.

Ảnh: PHẠM HUNG

Đó là tâm sự của thương binh, kỹ sư Trần Mạnh Báo, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (ThaiBinh Seed). Cũng chính vì lẽ đó, mặc dù đã gần đến tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng gần như ngày nào, không kể giờ giấc, nắng mưa ông cũng lăn lộn khắp các cánh đồng trên toàn quốc để nghiên cứu, tìm tòi, chọn tạo giống cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao.

Chúng tôi gặp lại ông vào những ngày đầu tháng 5, khi ông vừa trở về sau chuyến đi kiểm tra thực địa tại huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa). Ông chia sẻ: Đúng lúc đến huyện thì phát bệnh gút cấp, người phát sốt rét, đau buốt lên tận óc, anh em phải dìu ra cánh đồng để kiểm tra. Có người can ngăn để dịp khác nhưng mình nghĩ đã hẹn, đã có kế hoạch là phải khắc phục thực hiện. Hơn nữa bệnh gút cũng theo mình gần 20 năm nay. Lần này là lần thứ 5 trong vòng 2 năm qua mình bị phát gút cấp khi đi thăm đồng, trước đó là ở huyện Thanh Bình (Đồng Tháp), Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Đại Lộc (Quảng Nam), huyện Hải Hậu (Nam Định). Thú

thật, mình không chỉ đam mê đồng ruộng mà là “nghiện”.

Theo ông Báo, quá trình thành lập, xây dựng và trưởng thành của ThaiBinh Seed cũng gắn liền với lời dạy của Bác. Trong lần về thăm Thái Bình, ngày 1/1/1967 Bác căn dặn: “... muốn tăng năng suất lúa trước hết phải làm tốt thủy lợi, phải có nhiều phân bón... có đủ nước, nhiều phân bón...”. Thực hiện lời dạy của Bác, năm 1967 Ủy ban Hành chính (UBHC) tỉnh Thái Bình quyết định thành lập “Phòng giống” trực thuộc Ủy ban Nông nghiệp tỉnh - tiền thân của ThaiBinh Seed ngày nay. Từ chỗ chỉ là trại giống với cơ sở vật chất nghèo nàn, lực lượng mỏng, trình độ hạn chế, đến nay ThaiBinh Seed được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ, là thành viên Hiệp hội Giống châu Á Thái Bình Dương - APSA, góp phần xây dựng Thái Bình là tỉnh đầu tiên trong cả nước công nghiệp hóa ngành giống cây trồng, một số mặt đạt trình độ quốc tế.

Để có được kết quả trên, ông luôn trăn trở tìm ra hướng đi tốt nhất cho Công ty phát triển nhanh và bền vững. Năm

2004, ông chủ động đề nghị UBND tỉnh được cổ phần hóa doanh nghiệp và đến năm 2014 nhà nước đã thoái hết vốn tại ThaiBinh Seed. Cũng chính ông là người trực tiếp xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp dựa trên 3 trụ cột chính là “Trí tuệ - công nghệ - quan hệ”. Trong 10 năm kiên trì đầu tư và trực tiếp nghiên cứu ông đã thực hiện hơn 20 đề tài khoa học, tạo ra hàng chục giống cây trồng mới, với doanh thu đạt từ 70 - 83% từ sản phẩm nghiên cứu của doanh nghiệp. Các sản phẩm của Công ty khi được nông dân cả nước nhắc đến luôn gắn liền với năng suất, chất lượng cao và được bà con tin dùng.

Một trong những giống lúa của Công ty sản xuất là TBR225 được thực hiện từ năm 2014 - 2015 đã gây tiếng vang lớn trong ngành Nông nghiệp của cả nước. Giống lúa TBR225 hiện nay đã phát triển rộng rãi ở các tỉnh từ miền Bắc đến miền Trung diện tích lên tới hàng nghìn héc-ta, khẳng định được khả năng ứng dụng rất cao của sản phẩm, tạo ra một hướng đi mới trong sản xuất lúa ở các vùng thâm canh, góp phần thay đổi cơ cấu sản phẩm

nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tăng lợi nhuận cho người sản xuất.

Công ty còn thực hiện dự án “Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao” của chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020; “Công nghệ chọn tạo giống chất lượng và sản xuất giống lúa có phẩm cấp cao” nhằm góp phần làm nên thương hiệu lúa chất lượng cao cho Việt Nam, tăng giá trị kinh tế của gạo Việt Nam, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Luôn trăn trở câu hỏi tại sao người nông dân đóng góp, hy sinh rất lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhưng họ mãi nghèo, mãi chịu thiệt thòi, mặc dù chỉ trong 5 năm ThaiBinh Seed đã hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, nông dân nghèo, đóng góp xây dựng nông thôn mới và từ thiện xã hội khoảng 35 tỷ đồng, cá nhân ông ủng hộ khoảng 500 triệu đồng song ông vẫn cho rằng giải pháp căn cơ vẫn phải là “cho người nông dân cái cần câu và dạy cách câu chứ không phải cho họ con cá”. Cũng chính vì vậy, ông cho rằng doanh nghiệp không thể cứ nhắm mắt vào mục tiêu lợi nhuận mà cần đặt lợi ích cho người nông dân lên trên hết để cùng họ phát triển, hội nhập, qua đó để họ gửi gắm niềm tin. Nói là làm, nhiều năm qua ông đã xây dựng và tổ chức hệ thống sản xuất thông qua liên kết với nông dân theo mô hình “liên kết 4 nhà”. Với vai trò là nhà doanh nghiệp và nhà khoa học, ThaiBinh Seed tích cực hợp tác với các đại diện nông dân áp dụng và chuyển giao những tiến bộ khoa học về giống cây trồng, hướng dẫn nông dân sử dụng và sản xuất những giống cây trồng mới; mỗi năm ứng hàng chục tỷ đồng vốn sản xuất, không tính lãi cho nông dân sản xuất. Theo số liệu thống kê của Công ty, hàng năm ThaiBinh Seed liên kết sản xuất với các địa phương trên cả nước với diện tích hơn 6.000ha/năm; thu mua 20.000 - 25.000 tấn giống cây trồng chất lượng cao và đã đem lại giá trị gia tăng trên 40 - 50 tỷ đồng cho nông dân. Nhiều hộ nông dân liên kết sản xuất với ThaiBinh Seed có mức thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm, qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người nông dân.

Khi chúng tôi đề cập về học tập, làm theo gương Bác và thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông cười hiền: Như lời Bác dạy, đó là bổn phận của bất kỳ người Việt Nam nào. Làm việc gì, làm bằng cách nào, dù việc lớn hay việc nhỏ, trên mọi mặt trận đều phải thi đua. Song cái đích cuối cùng là đem lại hạnh phúc cho người dân.



Anh hùng thời chiến, gương sáng thời bình

■ NHƯ HOÀNG

Nói đến Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phải nhắc đến những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng hào hùng trên đất bạn Lào và những nỗ lực vì nạn nhân chất độc da cam/Điôxin trong tỉnh. Đã gần 80 tuổi song ông chưa nghỉ ngơi, vẫn đau đáu trước nỗi đau da cam bởi nhiều đồng đội của ông vẫn đang phải sống trong khổ đau, nghèo khó.



Các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/Điôxin.

Hơn 14 năm chinh chiến trên đất Lào

Đại tá Nguyễn Đức Hạnh có 40 năm công tác trong quân đội, trong đó hơn 14 năm chinh chiến ở Lào. Cuộc đời ông là cuốn tự truyện về những năm tháng chiến đấu gian nan, ác liệt nhưng đầy dũng cảm, tự hào. Dù gia đình neo đơn, không nằm trong thành phần đi nghĩa vụ quân sự nhưng ông vẫn xin tham gia bằng được và cuối cùng cũng được xét trong diện bổ sung. Vào quân ngũ, ông được lựa chọn đi làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào. Những trận chiến gian khổ diễn ra hàng ngày, ông và đồng đội phải ở trên mồm núi Phả Thí cao trên 2.000m để tránh sự càn quét, do thám của địch. Hàng ngày, muốn xuống dưới, ông và đồng đội phải leo thang dây. Khó khăn là thể song người chiến sĩ cách mạng cùng đồng đội trong đội biệt động có phiên hiệu S3 luôn cố gắng xây dựng thể trận trong lòng dân. Do cùng đồng cam cộng khổ với nhân dân, chiến đấu vì nền độc lập, tự do cho những người anh em Lào nên các chiến sĩ được dân làng quý mến, bao bọc. Nhiều lần bị địch bao vây, càn quét song với sự che chở, bảo vệ của nhân dân Lào, chiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh cùng đồng đội đã thoát khỏi vòng vây của địch, tiếp tục xây dựng căn cứ kháng chiến mới. 10 năm không một



Nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chất độc da cam/Điôxin được khám sức khỏe trước và sau khi tẩy độc.

lá thư viết về cho gia đình, với cương vị là người chỉ huy, ông đã tạm quên cuộc sống riêng, tập trung cho nhiệm vụ lớn vì nghĩa tình Việt - Lào cao cả, động viên, khích lệ đồng đội chiến đấu để có những trận thắng lớn. Khi người vợ ở quê nhà mất, để lại hai đứa con thơ dại cũng là thời điểm ông được về nước dự lễ phong danh hiệu Anh hùng. Sau đó, trước nhiệm vụ cấp bách nơi chiến trường, ông phải quay lại Lào. Chỉ đến ngày cách mạng Lào toàn thắng ông mới trở về. Song với ông, những ngày "sống chết có nhau, bát cơm sẻ nửa, cọng rau chia cùng" thì Lào đã là quê hương thứ hai không bao giờ quên.

Vẫn đau đáu với nỗi đau da cam

Nếu thời gian chinh chiến trên đất bạn Lào là hơn 14 năm thì cũng gần gần ấy năm ông dành tâm huyết xây dựng, phát triển tổ chức Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh. Trong thời gian làm Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, ông nắm rõ số lượng đồng đội mình bị ảnh hưởng bởi thứ chất độc quái ác này. Ông chia sẻ: Nhìn đồng đội của mình và con cháu họ vẫn quần quai, đau đớn, phải đối mặt với bệnh tật, nghèo khổ, bất hạnh do hậu quả chất độc da cam/Điôxin, tôi không đành lòng nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già.

Mang trong mình suy nghĩ ấy, ông đã lặn lội đi khắp mọi nơi, có khi vào tận Thành phố Hồ Chí Minh để vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/Điôxin. Đi từ con số không với bao khó khăn chồng chất, không có trụ sở làm việc; tổ chức hội chưa có ở cấp huyện, xã; nguồn quỹ trong tình trạng âm..., đến nay, ông cùng các đồng chí Thường trực Hội đã xây dựng được trụ sở khang trang, có trung tâm dạy nghề, trung tâm tẩy độc; phát triển tổ chức hội rộng khắp 8 huyện, thành phố, 286 hội cơ sở, 1.983 chi hội thôn, tổ dân phố với 22.000 hội viên. Để thúc đẩy sự phát triển của tổ chức hội, hàng năm, trên cương vị Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh, ông đều phát động phong trào thi đua ở các cấp. Nhờ đó, đến nay các cấp hội đã vận động được gần 50 tỷ đồng, trợ cấp khó khăn, tặng quà cho gần 10 vạn lượt nạn nhân; tẩy độc cho 1.500 người; xây dựng 410 nhà tình nghĩa và dạy nghề cho khoảng 300 con, cháu nạn nhân...

Với những cống hiến to lớn, Đại tá Nguyễn Đức Hạnh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều huân chương, huy chương, huy hiệu, bằng khen. Ông là tấm gương về tinh thần sẵn sàng vượt khó trong mọi hoàn cảnh, xứng danh anh hùng thời chiến, gương sáng thời bình.

Đào Viết Thoàn và trên 27 nghìn người bệnh

■ HÀ DUNG

Tim hiểu về những thành tích đạt được của lương y, Anh hùng Lao động Đào Viết Thoàn trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, chúng tôi không khỏi choáng ngợp khi đếm được gần 1 trăm huân chương, bằng khen, giấy khen, chứng nhận... treo kín các bức tường trong nhà; 1 tủ đựng các kỷ niệm chương, biểu tượng ghi nhận thành tích; danh sách tên tuổi, địa chỉ trên 27.000 người đã được ông chữa khỏi bệnh...



Lương y, Anh hùng Lao động Đào Viết Thoàn thăm khám cho bệnh nhân.

Lương y giàu lòng nhân ái

Lương y, Anh hùng Lao động Đào Viết Thoàn sinh năm 1959 ở thôn Đông Ấu, xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ. Ông bắt đầu chữa bỏng cho người dân từ hơn 30 năm trước. Con đường đưa ông đến với nghề thầy thuốc cũng thật đặc biệt bởi khởi nguồn từ cơ duyên nơi cửa Phật và tình thân ham học hỏi, nỗ lực phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ. Ông kể, năm 1979, khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, ông bị thương nặng và được chuyển về điều trị tại Quân y viện 103. Qua hơn chục lần phẫu thuật chấn thương sọ não, vỡ xương thái dương bên phải, cắt bỏ 1/2 tai phải, khoét bỏ mắt trái, mất khớp gối chân phải và toàn bộ 2 cơ đùi, 2 cơ mông, gãy 2 rё xương sườn bên phải, xẹp đốt xương sống..., các vết thương dần ổn định. Song riêng vết thương ở chân tuy đã được ghép da nhiều lần mà không liền, bị hoại tử, lộ xương vô cùng đau đớn. Được giới thiệu về hiệu quả của bài thuốc do sư cụ Thích Đàm Lương ở chùa Trắng, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì bào chữa, ông tìm về xin được chữa trị. Trong thời gian ở chùa, ông quan sát thấy sư cụ thường dùng

những cây thuốc nam sẵn có để bào chế thuốc rất hiệu quả. Ông nghĩ nếu phát huy được thì có thể giúp nhiều người dân chữa bệnh, vừa nhanh khỏi, đỡ tốn kém vừa bảo tồn được vốn quý của dân tộc. Thấy ông là người có nghị lực, có tâm đức và tố chất trở thành người thầy thuốc, sư cụ không những tận tình cứu chữa mà còn nhận làm con và truyền dạy bí quyết bài thuốc. Bản thân ông vừa học hỏi sư cụ, vừa kiên trì mày mò tìm hiểu, nghiên cứu thêm qua tài liệu, sách báo. Năm 1987, khi sư cụ mất, ông ở lại chùa chịu tang 6 tháng rồi mới trở về quê hương. Mỗi khi có người dân trong vùng bị bỏng, ông lại đem bài thuốc và kinh nghiệm chữa trị của bản thân để cứu giúp. Tiếng lành đồn xa, dần dần, ông trở thành lương y chuyên chữa bỏng nức tiếng không chỉ trong huyện, trong tỉnh mà bệnh nhân ở nhiều tỉnh thành trong cả nước đã biết tiếng, tìm về nhờ ông chữa trị.

Theo số danh sách tên tuổi người bệnh được ghi lại trong hơn 30 năm qua, đến nay ông đã chữa khỏi bệnh cho trên 27.000 người, trong đó có những người ở xa như Điện Biên, Nghệ An, Đắk Lắk, nhiều người đã từng chữa trị ở nhiều nơi nhưng không

hiệu quả. Người bệnh tìm đến ngày càng đông, những người bệnh nhẹ, ông kê thuốc hướng dẫn về nhà điều trị. Người bệnh nặng hơn thì mới ở lại cơ sở để tránh tốn kém cho người bệnh. Tuy đã phối hợp với Trạm Y tế xã An Quý điều trị và lưu trú người bệnh song nhiều khi người bệnh quá đông, để đáp ứng nhu cầu, ông đầu tư xây thêm nhà, mua 18 giường bệnh và các thiết bị như điều hòa, bình nóng lạnh phục vụ miễn phí cho người bệnh.

Thi đua vượt khó, lao động sáng tạo

Nhìn ông Thoàn trong tấm áo blouse trắng, gương mặt lấm lấm mồ hôi lộ vẻ mệt mỏi, khó khăn khi di chuyển giữa các giường bệnh do di chứng vết thương ở chân, song trước bệnh nhân, ông vẫn tươi cười động viên, nhẹ nhàng tỉ mỉ chăm sóc từng vết thương cho người bệnh, chúng tôi ai cũng thấm nể phục sự kiên trì, vượt khó của ông. Là thương binh loại đặc biệt với nhiều vết thương nặng, bản thân ông cũng thường xuyên đau yếu, rất cần được chăm sóc và nghỉ ngơi. Ông chia sẻ: Mỗi khi vết thương hành hạ, đau yếu tưởng như không tiếp tục công việc song tôi

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh



Lương y Đào Viết Thoàn là tấm gương tiêu biểu trong thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Hai lần tham gia hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật tỉnh, ông đều xuất sắc giành giải nhất. Các đề tài của ông được đánh giá cao bởi có tính sáng tạo, có tính ứng dụng và hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ



Là hội viên Hội Y học cổ truyền huyện Quỳnh Phụ, lương y, Anh hùng Lao động Đào Viết Thoàn có nhiều đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ông cũng là một tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", nhân đạo, từ thiện, xây dựng nông thôn mới...

Chị Hoàng Thị Bón, xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình



Tôi là mẹ cháu Vũ Thị Lan, bệnh nhân của lương y Đào Viết Thoàn. Cháu bị bỏng nước sôi, vết thương ở chân khá nặng. Sau một tuần điều trị tại cơ sở chữa bỏng, vết thương đã ăn da non. Tôi rất nể phục tài năng và tấm lòng của lương y Đào Viết Thoàn khi chữa bệnh giỏi và có tâm khi miễn toàn bộ tiền lưu trú cho bệnh nhân.

Bệnh nhân Phạm Thị Phan, xã Thụy Hưng, huyện Thái Thụy



Quê tôi nhiều người đã được lương y Đào Viết Thoàn chữa khỏi vết thương bỏng. Vì vậy khi bị bỏng là tôi tìm đến lương y ngay. Dù đến lúc nửa đêm, song tôi vẫn được lương y đón tiếp nhiệt tình. Vết thương của tôi sau 4 ngày đắp thuốc đã đỡ rất nhiều. Tôi rất yên tâm, tin tưởng vào y đức của lương y Đào Viết Thoàn.

lại cố gắng dậy. Bởi tôi luôn ý thức, mình là cựu chiến binh, là người lính Cụ Hồ, là thầy thuốc, bệnh nhân đang cần. Ngoài ra, các phong trào thi đua yêu nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác chính là động lực lớn để tôi phấn đấu, thi đua, tiếp tục nỗ lực cống hiến nhiều hơn vì người bệnh.

Những năm qua, bài thuốc chữa bỏng không những được ông Thoàn áp dụng duy trì cứu chữa cho nhiều người. Trên cơ sở đó, ông còn không ngừng nghiên cứu, bổ sung công thức chế thuốc và sáng tạo ra các bài thuốc mới. Đồng thời nghiên cứu cải tiến phương pháp đắp thuốc giúp vết thương bỏng mau lành, người bệnh bớt đau đớn, giúp giảm ngày điều trị, giảm chi phí cho người bệnh. Điển hình nhất là công trình nghiên cứu bào chế bài thuốc chữa bỏng thuốc mỡ sinh cơ và cải tiến phương pháp sử dụng thuốc trong điều trị vết thương bỏng của ông đã đạt giải nhất hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật tỉnh Thái Bình, giải ba hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc năm 2013...

Ông Thoàn cho biết: Trong số trên 27.000 bệnh nhân được ông chữa khỏi, tất cả đều an toàn,

không xảy ra tai biến, ông đã miễn tiền thuốc và tiền công cho 2.369 bệnh nhân là đối tượng chính sách, người tàn tật, trẻ mồ côi, con em đồng đội; miễn tiền công cho 6.574 bệnh nhân nghèo, người già, trẻ em khác; miễn toàn bộ giường nằm, điện nước cho 12.586 bệnh nhân điều trị nội trú tại gia đình... Không chỉ thi đua thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", nhân đạo, từ thiện, trong phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương, ông Thoàn cũng là một trong những tấm gương tiêu biểu. Riêng năm 2013, ông Thoàn đã đầu tư 250 triệu đồng mở đường vào thôn Đông Ấu, tạo thuận lợi cho người dân tham gia giao thông, phát triển kinh tế, được UBND tỉnh Thái Bình tặng bằng ghi công.

Với những thành tích tiêu biểu, lương y Đào Viết Thoàn đã 2 lần được dự Đại hội thi đua toàn quốc; được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai, hạng Ba; được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; được chứng nhận danh hiệu thầy thuốc cộng đồng và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành; được đông đảo cán bộ, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.